



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 หน้า 1, 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



พื่น 'ครูใหญ่-อจ.ใหญ่'
การศึกษาไทย-วนไป

พื่น 'ครูใหญ่-อจ.ใหญ่'
การศึกษาไทย-วนไป

แวดวงการศึกษาอื้อฮาเมื่อ "หม่อมเหลน" ม.ล.ปนัดดา
ติศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ป้ายแดง (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

เข้ารับตำแหน่งได้เพียง 2 วัน ได้ให้
สัมภาษณ์ โชว์โอเดย์ เตรียมเสนอ นพ.
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี
ว่าการ ศธ. ให้พ้นตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
ใหม่ โดยกลับไปใช้ตำแหน่ง "ครูใหญ่"
และ "อาจารย์ใหญ่" จากปัจจุบันกำหนด
มาตรฐานตำแหน่งว่า "ผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา"

แนวคิดหม่อมเหลนก่อให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ตามมา ทั้งฝ่ายที่สนับสนุน

และฝ่ายที่คัดค้าน...

ม.ล.ปนัดดาเล่าถึงการพ้นตำแหน่งครู
ใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ ว่า การกำหนด
มาตรฐานตำแหน่งใหม่อาจเป็นเรื่อง
ยาก เพราะจะต้องไปปรับแก้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก่อนข้างขึ้นขึ้น ดังนั้น คงไม่
ไปทำอะไร ความหมายคืออยากให้ดำรง
รักษา 2 คำนี้ไว้ในหัวใจของทุกคน ไม่อยาก
ให้นักเรียน และครู รวมถึงผู้อำนวยการ
สถานศึกษาทุกคนลืมคำว่าครูใหญ่ และ
อาจารย์ใหญ่

"ช่วงหลังคนจะลืมตำแหน่งครูใหญ่
และอาจารย์ใหญ่ ดังนั้น ผมจึงอยาก



ให้ช่วยกันดำรงรักษา 2 คำนี้ไว้ให้เป็น
เกียรติประวัติกับลูกหลาน นักเรียน และ
ครู ได้มีความภาคภูมิใจ อีกทั้งอยากให้
ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกคนจดจำ 2 คำนี้
ไว้ในหัวใจ ว่าไม่ได้มีแค่หน้าที่บริหารเท่านั้น
แต่ขอให้ทำหน้าที่เป็นครูคนหนึ่ง อบรมสั่ง
สอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รวม
ถึงให้มีความรัก และสามัคคี ด้วยความ
รักความเมตตา คำว่าครูใหญ่และอาจารย์
ใหญ่มีความหมายลึกซึ้ง โดยจะหาหรือกับ
นพ.ธีระเกียรติขอให้ช่วยดำรงให้ 2 คำ
นี้ดำรงอยู่ในกรอบความคิดของคนไทย
ต่อไป" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ขณะที่ นายศรีชัย พรประชาธรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ย้อนอดีตที่มาของการยกเลิกตำแหน่งครู
ใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ ว่า เกิดขึ้นในช่วง
ที่มีการปฏิรูประบบบริหารราชการของ ศธ.

ยุบรวมการบริหารงานจาก 14 กรม หรือ 14
องค์ชาย เหลือ 5 องค์ครหลักของ ศธ.ใน
ช่วงปี 2547 ทำให้ต้องปรับแก้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน หนึ่งในนั้นคือ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 ปรับ
แก้มาเป็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

หนึ่งในสาระสำคัญที่มีความเปลี่ยนแปลง
ใน พ.ร.บ.ใหม่คือ การกำหนดตำแหน่งผู้
บริหารสถานศึกษา จากเดิมที่ใช้ ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยครู
ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียน มาเป็น รองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่วน
หนึ่งมาจากเสียงเรียกร้องของนักวิชาการ
และคนในแวดวงการศึกษาขุ่นเคืองเห็น
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงเช่นเดียวกับกลุ่ม
แพทย์ ประกอบกับความน้อยเนื้อต่ำใจของ
ผู้อยู่ในตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่
มักถูกเปรียบเทียบกับเป็นครูใหญ่โรงเรียน
บ้านนอก ต่างจากผู้อำนวยการโรงเรียนมักจะ
ได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่า

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนเกิด
ความภาคภูมิใจ จึงยกเลิกตำแหน่งทางการ
บริหารจากเดิมที่ใช้ระบบการจำแนกตำแหน่ง
ตามขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ่ คือ ครู
ใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน
ตามลำดับ มาใช้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน



ศึกษาเท่ากันหมด มีเส้นทางการเติบโต การ
ทำผลงานทางวิชาการ หรือวิทยฐานะ มี 4
ระดับ คือ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เกิดขึ้นใน
ช่วงเดียวกัน แต่หากเติบโตตามระบบจำแนก
ตำแหน่งเช่นเดิม ครูใหญ่จะเทียบเท่ากับ
ข้าราชการระดับ 3-5 อาจารย์ใหญ่เทียบเท่า
ข้าราชการระดับ 6-7 ขณะที่ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจะเทียบเท่าข้าราชการระดับ 7-8

นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า เห็นด้วยที่รัฐมนตรีช่วย

ว่าการ ศธ.เห็นคุณค่าในความหมายของ
คำว่าครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ แต่เรา
เดินมาไกลแล้ว หากจะรณรงค์ให้ครู หรือ
นักเรียนกลับไปใช้คำเรียกเดิม คงเป็นเรื่อง
ยาก อีกทั้งยังต้องยอมรับว่าสังคมไทยมีค่านิยม
และให้การยอมรับกับคำว่าผู้อำนวยการ
มากกว่า เดิมเรากำหนดตำแหน่งผู้
บริหารโรงเรียนว่าครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
และผู้อำนวยการโรงเรียน มีความรับผิดชอบ
ตามขนาดโรงเรียน และมีฐานเงินเดือนที่
แตกต่างกัน อีกทั้งคำว่าผู้อำนวยการก็มีความหมายกว้างมากกว่าการเป็นครู
สอน แต่ยังมีบทบาทในการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย ไม่ว่างงบประมาณ อาคาร
สถานที่ ไปจนถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน
“สังคมไทยส่วนใหญ่มักจะยอมรับ

และรู้สึกภาคภูมิใจกับคำว่าผู้อำนวยการ
มากกว่า หากเปรียบเทียบก็เท่ากับนาย
อำเภอ หรือข้าราชการระดับ 7-8 ทำให้
สมัยก่อนเกิดปัญหาครูใหญ่ และอาจารย์
ใหญ่ วังเต็นเข้าห่านักการเมือง ทำผลงาน
ตกแต่งตัวเลขนักเรียนเกินจริง เพื่อให้ได้
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหา
รัฐบาลในช่วงนั้นจึงกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เท่าเทียมกัน
หมด เพื่อลดการวังเต็น ทำให้เห็นว่าไม่ว่า
จะอยู่โรงเรียนขนาดเท่าใด ก็มีศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้น แม้ทุกวันนี้
จะพบแล้วว่าการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งดัง
กล่าว ไม่สามารถแก้ปัญหาการวังเต็นได้
แต่กลับเป็นการแก้ปัญหาหนึ่ง เพื่อนำไปสู่
อีกปัญหาหนึ่งก็ตาม” นางประพันธ์ศิริกล่าว

แต่กระนั้น การที่ ศธ.จะกลับไปเรียก
ผู้บริหารโรงเรียนว่า “ครูใหญ่” หรือ
“อาจารย์ใหญ่” หรือไม่ หรือจะยังคงใช้
“ผู้อำนวยการ” ต่อไป

ทั้งหมดทั้งมวลคงไม่สำคัญเท่าคนเหล่านี้
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูหรือไม่
มีหัวใจหัวใจจะพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยหรือไม่

**ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกขานเลิศหรูแค่ไหน
หากหลงลืมหัวใจ ไม่มีประโยชน์**